

Số: 144 /BC-UBND

Thường Xuân, ngày 11 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện Công văn số 6572/UBND-THKH ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018;

UBND huyện báo cáo tình hình khắc phục những hạn chế, yếu kém và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. HẠN CHẾ, YẾU KÉM NĂM 2017.

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng của các ngành và tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, kinh tế của huyện đã đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, có 17 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Cùng với khó khăn chung của cả nước, của tỉnh, huyện Thường Xuân gặp không ít khó khăn do diễn biến thời tiết bất thường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư vào huyện còn thiếu thốn đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đồng thời tác động làm 05 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra đó là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, sản phẩm lương thực có hạt, thu nhập bình quân đầu người, số xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao triển khai chậm, có một số địa phương chưa chủ động triển khai thực hiện. Tiến độ xây dựng NTM vẫn chưa đạt yêu cầu và có dấu hiệu chững lại, không thực hiện được kế hoạch về đích NTM tại xã Thọ Thanh. Vẫn còn tình trạng khai thác lâm sản trái phép, cải tạo rừng không đúng quy định.

Tình trạng tự ý san lấp đất đai xây dựng công trình dân sinh không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn. Tình trạng tranh chấp đất đai còn diễn ra phức tạp, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai có chiều hướng gia tăng, một số bức xúc của dân chưa được giải quyết kịp thời, giải quyết đơn thư còn chậm. Tình trạng khai thác khoáng sản vẫn lết lút diễn ra và có chiều hướng phức tạp.

Thu ngân sách vẫn chưa khai thác hết tiềm năng hiện có, kế hoạch đầu tư QSD đất chưa đạt kế hoạch do công tác triển khai chậm.

Việc xúc tiến đầu tư, mời gọi các DN vào đầu tư tại huyện chưa được nhiều. Tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư các chương trình dự án

vẫn chậm, kê cả các công trình đã có kế hoạch và bố trí nguồn vốn thuộc diện ưu tiên đầu tư.

Vai trò chỉ đạo, điều hành của một số ngành, phòng ban chuyên môn, UBND xã, thị trấn hiệu lực, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính ở nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm. Công tác tham mưu chỉ đạo ở một số lĩnh vực chưa quyết liệt, còn nặng hành chính hóa, chưa bám sát tình hình thực tế.

Tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; các vi phạm trong buôn bán, vận chuyển, khai thác khoáng sản, lâm sản vẫn còn diễn ra chưa được giải quyết triệt để, nhất là tình hình khai thác vàng trái phép ở Xuân Chinh, Xuân Lệ đang tiềm ẩn phức tạp về ANTT; Tệ nạn xã hội còn diễn ra ở một số địa phương như ma túy, cờ bạc, số đề; Tình hình vi phạm TTATGT còn xảy ra nhiều, nhất là việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, sử dụng xe hết niên hạn, xe tự chế.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, YẾU KÉM.

1. Đối với sản xuất nông – lâm nghiệp – nuôi trồng thủy sản.

Tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, tăng cường các giải pháp để đảm bảo diện tích trồng rừng tập trung đạt trên 1.000ha (trong đó cây quế 100ha), tổ chức trồng lại rừng nửa vầu (chủ yếu là vầu).

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị sản xuất bằng việc đưa giống mới, cây trồng có giá trị kinh tế cao và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, dồn điền, đổi thửa, liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi để nâng cao sản lượng, trọng lượng cá thể, chăn nuôi an toàn sạch bệnh. Ưu tiên phát triển các giống bản địa. Phát triển nuôi cá lồng trên các hồ thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng. Tập trung cải tạo, nâng cấp các hồ chứa, xây dựng các trạm bơm tiêu úng nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ kịp thời cho sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản. Chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo sản lượng lương thực trong năm đạt 34.000 tấn, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 58,77 triệu đồng/ha.

2. Đối với xây dựng Nông thôn mới.

Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tất cả các xã trên địa bàn huyện, trong đó tập trung chỉ đạo để cuối năm 2018 toàn huyện đạt kế hoạch xây dựng nông thôn mới đối với 01 xã và 05 thôn. Chú trọng phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lồng ghép nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn khuyến khích phát triển giao thông nông thôn, nguồn vốn hỗ trợ duy tu bảo dưỡng các tuyến đường, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên và nguồn tăng thu ngân sách để tập trung xây dựng hệ thống đường giao thông cho các thôn bản, đặc biệt là các thôn bản khó khăn.

3. Đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền

vững.

Tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thành cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với đo vẽ bản đồ địa chính. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Rà soát và xây dựng phương án xử lý triệt để các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký mới, không để phát sinh thêm những điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Thường Xuân và các xã phụ cận.

4. Đối với XDCB, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Tập trung huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thị trấn, Cụm Công nghiệp xã Luận Thành, theo cơ chế, chính sách của tỉnh mới ban hành, từ đó thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ chế thu hút vào từng cụm công nghiệp nhằm đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội thu hút các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện, công nghiệp chế biến, may mặc, giấy dếp, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thực hiện các biện pháp chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp.

Bảo đảm an toàn, an ninh cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sớm hoàn thành đi vào hoạt động.

Khuyến khích phát triển, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; tập trung thu hút đầu tư hạ tầng các điểm du lịch, chú trọng mở rộng quy mô các điểm du lịch hiện có; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện.

Quan tâm, đơn giản hóa các thủ tục để tạo điều kiện và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; chỉ đạo các cấp, ngành có biện pháp tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp mới; động viên, tạo điều kiện cho thanh niên, sinh viên khởi nghiệp.

Tăng cường huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch xử lý nợ XDCB theo lộ trình.

5. Đối với công tác tài chính.

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng tạo các nguồn thu ổn định, bền vững. Quản lý chặt chẽ các khoản thu phân cấp cho cấp xã và các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, đảm bảo tỷ lệ tăng thu ngân sách so dự toán tính giao đạt trên 12%. Thực hiện chi ngân sách Nhà nước đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; hạn chế việc sửa chữa, mua sắm và sử dụng tài sản công.

6. Đối với các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội.

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở

vật chất, phấn đấu hoàn thành xây dựng 02 trường đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế; tăng cường quản lý các dịch vụ y tế tư nhân. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, gắn với xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tiếp tục đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử; tích cực đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phấn đấu xây dựng các xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo lộ trình đạt tỷ lệ trên 5% vào năm 2020.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo. Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm; các hoạt động trợ giúp về pháp lý, đất đai, tín dụng, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nghèo. Phấn đấu năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm trên 1,5%.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các chính sách an sinh xã hội và chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ về nước sinh hoạt, cách thức sản xuất... để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn.

7. Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy; kiên quyết đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tuyên truyền để người dân hiểu đúng tình hình an ninh, quốc phòng trong tình hình mới. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang chuyên trách và bán chuyên trách vững mạnh từ huyện đến cơ sở, sẵn sàng đối phó với các tình huống xâm phạm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.

1. Kết quả sản xuất Nông - Lâm nghiệp:

1.1. Về lâm nghiệp:

Tổ chức thành công Lễ phát động “Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại khu Hội thè Lũng Nhai, thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng. Tình hình an ninh rừng trên địa bàn tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra việc phá rừng trái phép ở một số xã nhưng chưa được kiểm tra xử

lý kịp thời; một số địa phương, đơn vị và chủ rừng chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về việc tạm dừng khai thác nứa, vầu.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm các ngành chức năng đã xử lý vi phạm là 73 vụ, giảm 29 vụ so với cùng kỳ năm 2017; thu nộp ngân sách 668,1 triệu đồng, giảm 311,9 triệu đồng so với cùng kỳ, tịch thu 59.983m³ gỗ các loại.

Hoàn thiện Đề án nứa, vầu năm 2018 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2018, trồng được 957 ha rừng tập trung (do nhân dân tự bỏ vốn), đạt 95,7% kế hoạch. Thực hiện hỗ trợ 3 hộ gia đình và 1 cộng đồng dân cư thôn trong bảo vệ 200 cây giống Quế bố mẹ tại thôn Khong, xã Yên Nhân.

Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch phục tráng rừng luồng năm 2018 tại các xã Xuân Cao, Lương Sơn và Tân Thành với diện tích 350ha.

1.2. Về trồng trọt:

Thực hiện phòng chống rét cho cây trồng, xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nông lâm thủy sản năm 2018; đôn đốc thu hoạch mía nguyên liệu và tăng cường phát triển diện tích mía thâm canh tập trung; thống kê diện tích trồng cây ăn quả tập trung.

Vụ Đông Xuân 2018, toàn huyện đã gieo trồng được 6.496ha/6.137ha cây trồng các loại, đạt 100,58% kế hoạch. Triển khai sản xuất vụ Thu mùa năm 2018: Đến nay các xã đã xây dựng và triển khai phương án sản xuất vụ Thu mùa 2018 và định hướng sản xuất vụ Đông 2018-2019.

Tổ chức rà soát diện tích trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện kết quả như sau: Cây bưởi: 56,92ha, Cây cam: 32ha, Nhãn chín muộn: 4,31ha; Thanh long: 4,5ha; Vải thiều 7,45ha; Chanh: 19,45ha; Mận hậu: 6ha; Chuối tiêu hồng: 2,4ha; Xoài: 0,3ha; Ổi: 0,2ha; Na: 0,15ha.

Chỉ đạo thực hiện kiểm tra tình hình sản xuất và xác minh thiệt hại do giông lốc, mưa đá gây ra tại các xã: Lương Sơn, Yên Nhân, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cẩm...

1.3. Chăn nuôi - Thú y:

Thực hiện trồng cây thức ăn, chủ động thức ăn phòng chống đói rét cho đàn gia súc vụ đông năm 2018, phòng chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm mùa nắng nóng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, không có dịch bệnh gia súc gia cầm. Tổ chức thành công tiêm phòng Đợt I năm 2018.

Kiểm soát tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Thực hiện việc kiểm soát giết mổ: trâu, bò 17 con; lợn 927 con; gia cầm 1764 con.

Tích cực triển khai thực hiện xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn 2018-2020. Tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi Thủy sản, đầu mối với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức triển khai "Mô hình nuôi cá lồng" - thực hiện dự án Khoa học công nghệ trên lồng hồ Cửa Đạt.

1.4. Công tác thủy lợi và PCTT:

Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp phòng, chống hạn vụ Chiêm Xuân và đầu vụ Mùa 2018, triển khai phương án phòng chống hạn vụ chiêm xuân 2017-2018. Tổng hợp kết quả thủy lợi mùa khô năm 2017-2018 với tổng chiều dài nạo vét là 180,1 km với khối lượng nạo vét, đắp bờ vùng, bờ thửa là 15.286m³.

Thực hiện cấp tiền hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản và lâm nghiệp do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện từ ngày 09-12/10/2017 cho 882 hộ tại 17 xã, thị trấn với số tiền được hỗ trợ 5,7 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn huyện các ngày 08/5, 15/5, 17/5/2018, gây thiệt hại khiến 01 người chết do sét đánh tại xã Vạn Xuân; 09 nhà bị thiệt hại trên 70%; 21 nhà thiệt hại dưới 30%; 121 nhà ở và 02 Trụ sở làm việc (Khu làm việc thuộc UBND huyện và UBND xã Xuân Lệ) bị tốc mái; đổ gãy 01 cột ăng ten Viễn thông cao 65m, cáp quang bị đứt 1.000m, sập 70 m² nhà ở kiên cố; 14 đường dây hạ thế của Điện lực bị đổ gãy, 13 cột nghiêng; tổng diện tích nông, lâm, thủy sản bị thiệt hại 246 ha. Tổng thiệt hại do giông lốc và mưa đá gây ra trên địa bàn huyện ước khoảng 22.087,5 triệu đồng.

2. Xây dựng nông thôn mới:

Thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; ước hết tháng 6 năm 2018 toàn huyện đã đạt 222 tiêu chí, tăng 22 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017, bình quân đạt 15,85 tiêu chí/ xã, cụ thể các xã phấn đấu đạt và duy trì, giữ vững các tiêu chí như sau: có 02 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM (xã Ngọc Phụng và xã Xuân Dương), có 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Thọ Thanh và xã Lương Sơn), có 01 xã đạt 16/19 tiêu chí (xã Vạn Xuân), có 02 xã đạt 15/19 tiêu chí NTM (xã Luận Thành và xã Xuân Cao), có 01 xã đạt 14 tiêu chí (xã Xuân Cẩm), có 01 xã đạt 13 tiêu chí (xã Yên Nhân), có 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (xã Tân Thành), có 03 xã đạt 11/19 tiêu chí (xã Bát Mọt, xã Xuân Lộc và xã Xuân Thắng) và có 03 xã đạt 10/19 tiêu chí (xã Luận Khê, xã Xuân Lệ và xã Xuân Chinh), không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Thực hiện Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020; Đến hết năm 2017 đã có 11 thôn đạt chuẩn NTM được Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân Quyết định và tặng bằng công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, trong có 05 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 là: (Thôn Thống Nhất 2, thôn Vụ Bản 1 của xã Xuân Dương, thôn Nam Cao của xã Xuân Cao, thôn Sơn Cao và thôn Thống Nhất của xã Luận Thành). Năm 2017 có thêm 6 thôn đạt chuẩn NTM là: Thôn Đông Xuân và thôn Một, xã Thọ Thanh, Thôn Lùm Nưa xã Vạn Xuân, Thôn Liên Thành, xã Luận Thành, Thôn Lương Thịnh và thôn Ngọc Sơn của xã Lương Sơn.

3. Công tác Tài nguyên và Môi trường:

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện được tăng cường. Cấp công nhận QSD đất: 57 trường hợp tại xã Xuân

Thắng, Xuân Lệ, Luận Khê; Giao đất có thu tiền: 56 trường hợp tại xã Luận Thành, Xuân Dương, Vạn Xuân; Cấp đổi: 40 trường hợp tại xã Thọ Thanh, Xuân Dương, Vạn Xuân, Thị Trấn; Chuyển quyền sử dụng đất: 132 trường hợp tại các xã Thọ Thanh, Xuân Dương, Thị Trấn, Lương Sơn; Chuyển mục đích sử dụng: 4 trường hợp tại xã Vạn Xuân, Thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức đấu giá thành công đối với các lô đất còn lại thuộc mặt bằng quy hoạch xã Xuân Cẩm và xã Xuân Dương từ năm 2017 chưa đấu giá hoàn thành mặt bằng. Tổng diện tích đấu giá là 0,93 ha, tiền sử dụng đất là 3.849 triệu đồng.

Thực hiện bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Xây dựng cơ bản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ:

4.1. Xây dựng cơ bản:

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và công trình khởi công xây dựng mới năm 2018. Tổng số là 29 công trình, tổng mức đầu tư là 227,955 tỷ đồng; Bao gồm: 03 công trình thuộc vốn của Nghị quyết 30a/NQ-CP; 04 công trình thuộc vốn cân đối ngân sách tỉnh; 02 công trình thuộc vốn cân đối ngân sách huyện; 12 công trình thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; 06 công trình vốn chương trình 135, tiến độ thi công đạt từ 50% đến 95%, trong có 01 công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí đã thanh toán cho các công trình là: 56,544 tỷ đồng.

Thực hiện theo kế hoạch đầu tư năm 2018 từ nguồn vốn Trung ương, vốn NS tỉnh, nguồn vốn 30a, vốn TPCP, vốn CT 135 và một số các nguồn vốn khác. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng 21 công trình với tổng mức đầu tư: 49,809 tỷ đồng, trong đó có 07 công trình thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh; 03 công trình vốn ngân sách huyện; 11 công trình thuộc vốn ngân sách xã. Tổng kinh phí đã thanh toán cho các công trình xây dựng mới là: 12,117 tỷ đồng.

Chỉ đạo phòng ban chuyên môn tiến hành thẩm định và trình phê duyệt 40 công trình với tổng mức đầu tư là: 52.484 triệu đồng.

4.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ:

4.2.1. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Giá trị sản phẩm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 104,6 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu gồm: điện, chế biến lâm sản, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, cơ khí, sửa chữa nhỏ... Toàn huyện có 1.160 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp - công nghiệp thu hút 2.353 lao động.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động. Trong đó, Cụm Công nghiệp Thị trấn có nhà máy DOKATA và nhà máy gạch không nung Gia Hiếu đã đi vào hoạt động; Cụm công nghiệp Khe Hạ đang trong giai đoạn hoàn thành quy hoạch và chuẩn bị các bước cho việc đăng ký đầu tư.

Tính đến thời điểm tháng 6/2018, trên địa bàn huyện có tổng số 07 làng nghề. Tổng số hộ tham gia sản xuất tại các làng nghề nói trên là 250 hộ, thu hút được 580 lao động (bao gồm lao động thường xuyên và không thường xuyên).

4.2.2. Về thương mại và dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 204,7 tỷ đồng. Trên địa bàn hiện có 2.800 hộ kinh doanh bán lẻ hàng hóa trong đó có 1.461 hộ kinh doanh có đăng ký và nộp thuế.

Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh. Trong đó dịch vụ vận tải phát triển nhanh, chất lượng được cải thiện; dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng.

Tổng số doanh nghiệp, tổ hợp, hợp tác xã đang hoạt động SXKD trên địa bàn huyện sáu tháng đầu năm 2018 là 124, trong đó tổng số doanh nghiệp là 95 và có 10 doanh nghiệp mới thành lập.

Trên địa bàn huyện hiện có 10 chợ trong đó có 04 chợ nằm trong kế hoạch chuyển đổi chợ của UBND tỉnh, hiện nay đang thực hiện các bước chuyển đổi.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 huyện Thường Xuân. Chỉ đạo phối hợp đoàn liên ngành thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra và xử lý 121 vụ trong đó: Hàng nhập lậu 01 vụ; ghi nhãn hàng hóa 37 vụ; về giá 67 vụ; vi phạm khác 6 vụ; vệ sinh an toàn thực phẩm 10 vụ. Tổng số tiền phạt 127,3 triệu đồng.

5. Công tác tài chính, ngân hàng và thống kê:

Thu NSNN trên địa bàn 6 tháng ước đạt 423.187 triệu đồng, bằng 62,6% so kế hoạch, bằng 113,6% so cùng kỳ (Trong đó, thu cân đối trên địa bàn đạt 31.082 triệu đồng, bằng 54,6% kế hoạch và 127,2% so cùng kỳ). Một số khoản thu đạt khá như thuế tài nguyên (bằng 98,4% KH), lệ phí môn bài (bằng 177,1% KH).

Chi ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt 385.797 triệu đồng, bằng 65,7% so dự toán, bằng 107,5% so với cùng kỳ (trong đó chi thường xuyên bằng 52,4% dự toán).

Các ngân hàng tích cực huy động nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn huy động của 02 ngân hàng 6 tháng đạt 410.000 triệu đồng. Tổng dư nợ của 02 ngân hàng đạt là 1.167.000 triệu đồng.

Trong 6 tháng năm 2018, Chi cục Thống kê thực hiện 54 lượt các loại báo cáo, 35 cuộc điều tra về các lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản và kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, tổ chức 02 lớp tập huấn cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

6. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:

Đối với bậc mầm non. thực hiện đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, tránh dịch bệnh cho trẻ; không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em. Tỷ lệ trẻ ra lớp ổn định, duy trì và phát huy tốt hiệu quả công tác nuôi ăn bán trú. Cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Có 2.110 trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm học 2017- 2018, đạt 100%.

Đối với bậc tiểu học, duy trì có hiệu quả nền nếp giảng dạy, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đã giải quyết cơ bản được tình trạng học sinh lớp 1,2 đọc chưa thông, viết chưa thạo; thực hiện đảm bảo chương trình giảng dạy, chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường Chuẩn Quốc gia năm 2018 gồm 09 trường, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2018 (Bao gồm xây dựng để được kiểm tra công nhận, xây dựng để kiểm tra công nhận lại sau 5 năm và xây dựng đề nghị nâng mức đạt Chuẩn).

7. Sự nghiệp Y tế:

Tổ chức thành công hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phối hợp tổ chức kiểm tra VSATTP trước, trong, sau tết Nguyên đán Mậu Tuất đạt kết quả tốt.

Tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP và các văn bản pháp luật về VSATTP được 03 lớp cho hơn 400 người; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dinh dưỡng năm 2018 và đã Tổ chức thành công lớp tập huấn kỹ năng cân đo, và kiến thức chăm và theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ theo Đề án dinh dưỡng; Triển khai kế hoạch cân đo đợt 01 (Dịp 01/6/2018) cho trẻ em dưới 05 tuổi theo đề án.

Chỉ đạo xã Luận Khê, Xuân Lẹ xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế năm 2018, tính đến ngày 31/5/2018 chưa có xã đạt.

8. Lĩnh vực Văn hoá và Thông tin:

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 24/5/2012 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức thành công Lễ hội Cửa Đập năm 2018; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm, các ngày Lễ lớn của đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện; Đấu nối với các đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch các điểm di tích hội thê Lũng Nhai, địa điểm thờ Cầm Bá Hiên; xây dựng kế hoạch di dời Đền Cô lên vị trí mới. Thu thập tư liệu về Lễ Pú Pen tại xã Vạn Xuân để tổng hợp, phục vụ cho công tác phục dựng. Thiết kế tờ rơi quảng bá tiềm năng du lịch huyện Thường Xuân; tích cực đấu nối với khu BTTN Xuân Liên để thống nhất nội dung theo đề án phát triển du lịch đã được huyện phê duyệt.

Đài TTTT huyện đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động của địa phương, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo thời lượng, chất lượng phát sóng các chương trình.

9. Công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm:

Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội và đồng bào dân tộc, triển khai đồng bộ các chính sách, các chương trình dự án về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào Dân tộc thiểu số. Trong 6 tháng đầu năm, rà soát hộ có khả năng thoát nghèo 1.608 hộ tăng 39 hộ so với chỉ tiêu kế hoạch.

Thực hiện cấp phát trợ cấp ưu đãi thường xuyên trong 6 tháng đầu năm cho trên 1.151 lượt đối tượng với kinh phí: 12.670 triệu đồng. Cấp kinh phí cho 470 người có công điều dưỡng tại gia đình với kinh phí: 521,7 triệu đồng. Cấp kinh phí trợ cấp một lần cho 131 đối tượng có thành tích trong kháng chiến được tặng bằng khen theo QĐ 24/2016/QĐ-TTg với kinh phí 158,51 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội chữ thập đỏ đã tổ chức tốt các hoạt động cứu trợ nhân đạo như hỗ trợ bà con vùng thiên tai, hỏa hoạn, vận động phối hợp các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã hỗ trợ chương trình “*Tết người nghèo nạn nhân chất độc da cam*” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiên tai hỏa hoạn và đuối nước tại các xã Lương Sơn, Xuân Lệ... Phối hợp với tỉnh Hội và nhà hảo tâm tổ chức Hội chợ nhân đạo tại thôn Đục và thôn Vịn xã Bát Mọt. thăm hỏi, động viên cho 20 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Luạn Khê, Tân Thành, Luạn Thành, Xuân Chinh, Xuân Lệ.

10. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; không xảy ra tình hình, vụ việc đột xuất. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực địa bàn, các mục tiêu, công trình trọng điểm được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp nhận mới 52 tin báo, tố giác tội phạm, tăng 19 tin so với cùng kỳ năm 2017 (52/33 tin). Trong đó đáng chú ý là tin báo, tố giác tội phạm chiếm tỷ lệ cao như tin trộm cắp tài sản 15/52 tin, tin cố ý gây thương tích: 14/52 tin.

Đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, Công an huyện Thường Xuân đã tập trung lực lượng giải tỏa các điểm khai thác, tập kết, kinh doanh cát trái phép; đến nay tình hình khai thác, tập kết, kinh doanh cát trái phép trên địa bàn đã được ngăn chặn. Hiện trên địa bàn có 05 điểm mỏ cát được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác, tuy nhiên hoạt động khai thác cát trên khu vực sông Đăn, xã Xuân Cao bị người dân ở hai bên bờ sông phản đối khiến một số Công ty phải tạm dừng hoạt động.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn huyện; tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động lực lượng và phương tiện phục vụ công tác PCCC, nhất là các chủ rừng, các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến lâm sản, các chợ, siêu thị.

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO.

1. Tiếp tục chỉ đạo yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

3. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, nhất là thu từ đấu giá đất quyền sử dụng đất; đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, phần đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2018.

4. Chỉ đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát tiêu chí của các xã, sớm hoàn thiện các thủ tục để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã đủ điều kiện.

5. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tăng cường thu hút các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

6. Tăng cường bám nắm cơ sở, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết những kiến nghị đề xuất trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. UBND huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- Chủ tịch; các P.CT UBND huyện;
- Lưu: VT; TCKH.



Cầm Bá Luân